

\*\*\*

Số: 3030-CV/TĐTN-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

*“Về việc quan tâm công tác luân chuyển,  
bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp”*

**Kính gửi: Ban Thường vụ các quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở  
và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy**

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Quy chế cán bộ Đoàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định 1233 ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy), công tác cán bộ Đoàn ở các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn tiếp tục được quan tâm, đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp Thành tới cơ sở từng bước được chuẩn hóa. Qua đó, tổ chức Đoàn các cấp đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị nhiều cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, trưởng thành từ thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Để đạt được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi cán bộ Đoàn, sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp bộ đoàn còn có sự chỉ đạo sát sao, định hướng, tạo môi trường rèn luyện của cấp ủy đảng các cấp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, nhằm góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã yêu cầu bảo đảm tỉ lệ cấp ủy viên trẻ 10% trở lên (40 tuổi trở xuống đối với cấp quận, huyện và cấp trên cơ sở; 35 tuổi trở xuống đối với cấp cơ sở), phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi cao hơn đầu khóa hiện nay, Ban Thường vụ Thành Đoàn trân trọng đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy rà soát, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ Đoàn đến tuổi trưởng thành; quan tâm việc quy hoạch, giới thiệu nhân sự cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn các cấp tham gia ứng cử cấp ủy để có điều kiện tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Ban Thường vụ Thành Đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành ủy: Đ/c Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy, Ban Dân vận, Ban Tổ chức;
- Ban Thường vụ Thành Đoàn;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP, BTC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Phan Thị Thanh Phương**